

Chuyện về các nhà báo cựu chiến binh

11:32 21/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng chắc chắn số lượng các nhà báo là cựu chiến binh ở các cơ quan báo Việt Nam hiện nay không nhỏ. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu và công tác, các nhà báo cựu chiến binh đã và đang đứng ở vị trí xung kích bảo vệ Đảng, cần mẫn trao truyền lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho các nhà báo trẻ.



Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian trưng bày chuyên đề báo chí xung trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tại Bảo tàng

Báo chí Việt Nam_Ảnh: Trần Sơn Hải

Ngòi bút sắc bén của những người đã từng cầm súng

Trong những lần trao Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng... gần đây, nhiều nhà báo là cựu chiến binh đã được vinh danh như: Đại tá, nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng kiêm Tổng Biên tập Báo Biên phòng; nhà báo Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởngban Xây

dựng Đảng Báo Nhân Dân; nhà báo Lê Mậu Lâm, nguyên Phó Trưởng ban Chính trị Báo Nhân Dân...

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, từ cầm súng chuyển sang cầm bút, các nhà báo cựu chiến binh luôn ở vị trí xung kích trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng. Nhiều nhà báo cựu chiến binh là những cây viết chính luận sắc bén, đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm báo chí có giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, một số cơ quan báo chí ở trung ương đã thành lập tổ chức hội hoặc chi Hội Cựu chiến binh. Các tổ chức hội này đều hoạt động hiệu quả, trở thành chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng và ban biên tập, ban giám đốc các cơ quan báo chí trong công tác xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trẻ.

Tiêu biểu có Hội Cựu chiến binh của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Báo Nhân Dân, Hội Cựu chiến binh Đài Truyền hình Việt Nam... Tại một số cơ quan báo chí ở các địa phương cũng đã thành lập các hội hoặc chi Hội Cựu chiến binh, trực thuộc Hội Cựu chiến binh các địa phương.

Diễn đàn của các cựu chiến binh Việt Nam

Ngay sau khi Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập (ngày 6/12/1989), để đáp ứng yêu cầu có một cơ quan ngôn luận phục vụ công tác tuyên truyền của hội, ngày 26/10/1990, Thường trực Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quyết định xuất bản Báo Cựu chiến binh Việt Nam.

Sau hơn hai tháng tích cực chuẩn bị, ngày 12/1/1991, số báo đầu tiên ra mắt bạn đọc. Là cơ quan ngôn luận của Hội Cựu chiến binh Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, gần 35 năm qua, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bảo đảm đúng định hướng chính trị; thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến các cựu chiến binh, cựu quân nhân và bạn đọc. Báo là sợi dây kết nối các cựu chiến binh, cựu quân nhân, phổ biến rộng rãi kinh nghiệm công tác hội; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu”; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cựu chiến binh và thế hệ trẻ.

Báo cựu chiến binh Việt Nam đã tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cựu chiến

binh và nhân dân. Với những đóng góp đó, Báo Cựu chiến binh Việt Nam luôn luôn là người bạn tin cậy, thân thiết của cựu chiến binh, cựu quân nhân và bạn đọc. Ngoài Báo Cựu chiến binh Việt Nam, trong “làng báo Việt Nam” hiện nay còn có Tạp chí Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh (được chuyển đổi từ Báo Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh) theo đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025 của Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh; Bản tin Cựu chiến binh Thủ đô (được chuyển đổi từ Báo Cựu chiến binh Thủ đô).

Các Hội Cựu chiến binh của các địa phương cấp tỉnh đều có trang thông tin điện tử. Các cơ quan này trở thành diễn đàn của các cựu chiến binh và cựu quân nhân. Các cơ quan báo chí trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các địa phương luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, luôn đồng hành với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên Hội Cựu chiến binh và trong nhân dân. Cùng với đó là việc tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; biểu dương gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa trong toàn cộng đồng.

Đỗ Phú Thọ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/chuyen-ve-cac-nha-bao-cuu-chien-binh>